

กสอ. ผันกำลังพันธมิตร สร้างนักร้องแบบ

ผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ หวังยกระดับสร้างมูลค่า

ทางเศรษฐกิจ



กสอ. ผันกำลังพันธมิตร สร้างนักร้องแบบผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์

หวังยกระดับสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม (กสอ.) จัดงานแถลงข่าวเปิดตัว “โครงการสร้างนักร้องแบบผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ ปีงบประมาณ 2561” เพื่อเป็นการสร้างปัจจัยเอื้อต่อการกระตุ้นแรงบันดาลใจในการออกแบบผลิตภัณฑ์ รวมทั้งเป็นฐานข้อมูลด้านการออกแบบ พร้อมเดินทางผืนกำลังพันธมิตรขับเคลื่อนเศรษฐกิจอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ผ่านโครงการพัฒนาผู้นำธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ 4 สาขา

นางวันเพ็ญ รัตนกิงวาล ผู้อำนวยการกองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) กล่าวว่า อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของไทยเป็นอุตสาหกรรมที่สร้างมูลค่า ให้กับประเทศสูงถึง 1.61 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 13.18 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (GDP) นับเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง กสอ. ได้ตระหนัก ถึงความสำคัญและจำเป็นเร่งด่วนในการส่งเสริมประสิทธิภาพอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของไทย โดยร่วมมือกับหน่วยงานชั้นนำของประเทศมาผืนกำลัง ได้แก่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒสถาบันพัฒนา , อุตสาหกรรมสิ่งทอ, สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม , บริษัทกันตนากรุ๊ปจำกัด(มหาชน)

โดยกิจกรรมการสร้างนักร้องแบบผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์หรือ Designer Creation ได้ถูกออกแบบขึ้นภายใต้แนวคิด Designer Creation 4D ซึ่งให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรด้านการออกแบบในทุกมิติ เพื่อสร้างสรรค์ผลงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพทั้งเชิงการออกแบบ ประโยชน์ใช้สอย และความเป็นไปได้เชิงพาณิชย์ รองรับความต้องการของอุตสาหกรรม อันประกอบด้วย

Design ได้แก่การสร้างสรรค์ “งานออกแบบที่ดี”(Quality design) มีคุณภาพ

Differentiation ได้แก่การสร้างความโดดเด่นและแตกต่างอย่างด้วยนวัตกรรม

Disruption ได้แก่การพลิกโฉมธุรกิจด้วยความคิดสร้างสรรค์ และ

Digital ได้แก่การปรับเปลี่ยนกระบวนการออกแบบสร้างสรรค์ให้ก้าวทันยุคดิจิทัล

ภายในงาน สื่อมวลชนและแขกผู้มีเกียรติจะได้รับชม นิทรรศการมีชีวิตจำลองจากแบรนด์เสื้อผ้า แบรนด์ Fulame,

แบรนด์ hammer away at,แบรนด์ VANILLA GATE-GALA Mini Fashion show จากศิลปิน นักแสดง เช่น รัญฎภา มั่นตะลัมพะ และ มีการเสวนาพิเศษจากศิลปินผู้มีชื่อเสียงหรือผู้เชี่ยวชาญ ร่วมเสวนาพิเศษร่วมกันในหัวข้อ Designer Creation ได้แก่ เรื่อง Design โดย คุณบัญญัติ ชูดวง ผู้เชี่ยวชาญด้านดีไซน์ , เรื่อง Differentiation โดย ดร.ชาญชัย สิริเกษมเลิศ ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสิ่งทอและแฟชั่น , เรื่อง Disruption โดย คุณเพชร ประภาภิตติกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านบ่มเพาะสร้างนวัตกรรมและพัฒนาขีดความสามารถทางธุรกิจ , เรื่อง Digital โดย อาจารย์ไกรวิ น วัฒนรัตน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบเชิงนวัตกรรม การตลาดออนไลน์ สามารถติดตามข่าวสารและร่วมเป็นกำลังใจให้กับผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกคนได้ที่ เฟซบุ๊ก FDC 2018 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Hotline : 082-450-2632 หรือ www.fdcbydip.com

#####

สื่อมวลชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่:

บริษัท โน้ตเอเบิลแวงค์คอก จำกัด

คุณณิชนันท์ ศิริสุขีประดิษฐ์ (ใหม่) โทร 061 8688 553 อีเมลล์ nidchanan@notablebkk.com

คุณไอยย์รัต สิทธิพูล (ไน้ต) โทร 085 966 4156 อีเมลล์ aiyaras@notablebkk.com